
sþ. 109. Fyrirspurnir. [98. mál]
I. Til viðskiptaráðherra um raungildi olíustyrks.

Frá Helga F. Seljan og Kjartani Ólafssyni.

Hver hefur þróun hins svokallaða oliustyrks orðið miðað við raungildi frá
árinu 1974til ársins í ár svo og miðað við fjárlagafrumvarp 1979?Hvaða hlut-
fall er hér um að ræða sé annars vegar miðað við olíunotkun og hins vegar
við hitaveitu á þessum árum?

II. Til félagsmálaráðherra vegna athugunar á atvinnumöguleikum ungs fólks.

Frá Albert Guðmundssyni.

Hvað hefur ríkisstjórnin gert í könnun þeirri á vinnuaflsþörf íslenskra
atvinnuvega Í nánustu framtíð, sem samþykkt var að gerð skyldi, skv. þings-
ályktunartillögu samþykktri á Alþingi 6. maí 1978,um atvinnumöguleika ungs
fólks, þar sem kanna átti jafnvægi milli menntunar ungs fólks annars vegar og
eðlilegra þarfa atvinnuveganna hins vegar?

III. Til forsætisráðherra um störf byggðanefndar.

Frá Pálma Jónssyni.

Hvað líður störfum byggðanefndar, sem kosin var af Alþingi 18. april 1973?
a) Hefur nefndin lokið störfum og ef svo er, hvenær má vænta þess, að nefndar-

álitið verði birt?
b) Hver voru laun nefndarmanna og hver var annar kostnaður við störf nefndar-

innar?


